



ผู้นำกาตาร์ เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม - 18 /Jan/ 2020

ชีค ทามิม บิน ฮาหมัด อาลี ซานี เจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ พร้อมคณะผู้ติดตาม เข้าพบปะท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยท่านผู้นำได้เห็นว่า “สถานการณ์ปัจจุบันในภูมิภาคนั้นต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งหลายในภูมิภาคและการหลีกเลี่ยงจากการพึ่งพาต่างชาติ”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวว่า “สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านได้ประกาศหลายครั้งแล้ว และท่านประธานาธิบดีก็กล่าวด้วยเช่นกันว่า อิหร่านนั้นพร้อมให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศทั้งหลายในภูมิภาค”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า สถานการณ์ปัจจุบันของภูมิภาคนั้นไม่เป็นที่น่าพอใจ โดยท่านผู้นำกล่าวเสริมว่า “สาเหตุของสถานการณ์เช่นนี้ ก็เพราะความเลวร้ายของสหรัฐและเหล่าพันธมิตรของพวกเขา และวิธีการเดียวที่จะการเผชิญหน้ากับพวกเขา ก็คือ การพึ่งพาความร่วมมือต่างๆในระดับภูมิภาค”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ชี้ถึงความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับกาตาร์ โดยท่านได้ตั้งข้อสังเกตว่า “ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศนั้น ยังไม่ได้อยู่ในระดับความสัมพันธ์ทางการเมือง และจะต้องมีความร่วมมือกันระหว่างอิหร่านกับกาตาร์ในด้านต่างๆให้ขยายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้เห็นว่า “แน่นอนว่าบางประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมายังภูมิภาคนี้จากฟากหนึ่งของโลกนั้น พวกเขาไม่ต้องการให้มีการขยายความร่วมมือของประเทศทั้งหลายในภูมิภาค แต่ประเด็นนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขา และประเทศต่างๆและประชาชนทั้งหลายในภูมิภาคต่างๆก็ไม่ยอมรับในการแทรกแซงเหล่านี้เป็นอันขาด”

ในการพบปะกันครั้งนี้ ประธานาธิบดี ฮัสซัน โรฮานี ก็ร่วมอยู่ด้วย โดย ชีค ทามิม ฮาหมัด อาลี ซานี ผู้นำกาตาร์ กล่าวว่า “ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งในการเข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ท่ามกลางสถานการณ์ที่วุ่นวายเช่นนี้” และเขายังกล่าวอีกว่า “เรายอมรับในประเด็นที่จะต้องมีการเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคและเรายังเชื่อว่า จะต้องมี การพูดคุยกับประเทศต่างๆในภูมิภาคอีกด้วย”

เจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ ยังได้ชี้ถึงการเจรจาของตนในกรุงเตหะราน โดยเขากล่าวเสริมว่า “ตามข้อตกลงระบุว่า จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันทั้งสองประเทศในประเทศอิหร่าน ภายในสามเดือนหลังจากนี้ และเราก็ยังหวังว่า ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของอิหร่านกับกาตาร์จะอยู่ในระดับความสัมพันธ์ทางการเมือง”

เขายังได้กล่าวขอบคุณต่อสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน จากความช่วยเหลือและการสนับสนุนต่อกาตาร์ในสถานการณ์ที่คับขันจากมาตรการคว่ำบาตร